

NGAI KƠN RÃN X SƠN NĂM B

SẢ MƠ MHÀM KƠN RÃN LAH PHAN SA BỚTA KIS SÙM

Mính Máu Chúa là lương thực sự sống vĩnh cửu

Bớta gớjòi lài jớh tam bớta kis kòn bớnus dê lah sa mớ hùc, bol he pal sa mớ hùc làng kis.

Cái đòi hỏi đầu tiên của sự sống con người là ăn và uống, chúng ta phải ăn để sống.

Yàng crớnggớk kòn-bớnus gen lớh kòn-bớnus in gít gớđăn sa hùc, mớ gít jòi phan làng sa hùc.

Thiên-Chúa dựng nên con người thì ban cho con người biết thêm ăn uống, và cũng biết để kiếm cái mà ăn uống.

Gen tàng rớgới đớs lah jớnau bớsrãm lài sớnrờp rớlau jớh kòn-bớnus dê lah bớsrãm sa mớ hùc.

Nên có thể nói rằng bài học đầu tiên của con người là học ăn và uống.

Cau lới krung sa hùc lớm, mớya cau lới gít gùng sa hùc gen kis pràn kớldăng, ngắc ngar. Cau lới sa hùc khắc be gen rớgới rò bớta ón'ai tus đớ sả.

Ai cũng biết ăn uống cả, nhưng ai biết cách ăn uống thì sống khoẻ mạnh, thông minh.

Ai ăn uống buông thả thì có thể rước hoạ vào thân, vì không biết cách để ăn uống.

Sớlớ tam rớnàng do, kòn bớnus sớlớ pal sền nền tam bớta sa hùc : sa hùc phan niam gen kis niam, sa hùc phan bớ-bớl mớ khih gen kòp tê jê sả yấn ngắn, rà cau lờt hùu sớnmớ roh priả mớ sả ở bời.

Càng trong thời đại ngày nay con người càng phải cẩn thận trong ăn uống: ăn uống của ăn tốt thì sống tốt, ăn uống của nhiễm bẩn và độc hại thì sẽ sinh bệnh tật rất khổ, nhiều người đi bệnh viện tiền mất mà tật vẫn mang..

Gen tàng ở di sền ở sớp jớnau bớsrãm sa hùc tam rài kis do.

Cho nên không thể coi thường bài học về sự ăn uống trong cuộc sống này.

Hớđăng do lah đớs gớrềng bớh alả phan sa hùc sả-jấn mớ rài kis ing do in lớm. Bulah be lới gen alả phan do gớ rớp lờt gắn jớh, ở rớgới làng lớh he in kis sùm.

Trên đây là nói về những của ăn thức uống cho thân xác cuộc đời tạm này mà thôi.

Dù thế nào thì những thứ này đều qua đi hết, chứ không thể làm cho chúng ta sống mãi được.

Bol he ai gùng đớs do làng wét hớ phan sa phan hùc Kơnrãn Jesu sớndio he in.

Chúng ta dùng cách nói này để hướng chúng ta về của ăn thức uống mà Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta.

Phan sa phan húc do lin rơlau mơ phan dônia, tài bớh do lah phan sa húc bớta kis rài rài in.

Của ăn của uống này vượt hẳn của ăn trần gian, bởi vì đây là của ăn thức uống cho sự sống đời đời.

Ờ gớs cau lời gễh phan sa phan húc do, mìnđ dừl nã Kớnrầñ Jesu lớm gễh.
Không một ai có của ăn của uống này, chỉ một mình Chúa Giêsu có mà thôi.

Ờ gớs priă-jền lời rớgới bới phan sa phan húc do, mìnđ dừl nã Kớnrầñ Jesu lớm pà gới he in.

Không có tiền bạc nào có thể mua được của ăn của uống này, chỉ một mình Chúa Giêsu ban tặng cho chúng ta mà thôi.

Jớnau is-kới ngắn lah phan sa phan húc do lah tồm pỏc mơ mằm Kớnrầñ Jesu đê.
Điều vô cùng kỳ diệu là của ăn thức uống này chính là Thịt và máu của Chúa Giêsu.

Kớnrầñ pà he in bớh tam tữ Kớnrầñ đớs ală jớnau bol he pa kớno do ti tam sră Jớnau Yal niam jăt Markô : “Oh mi đớp tễ, do lah Să Añ đê.” Mơ “Oh mi đớp tễ, do lah mằm Añ đê.”

Người ban tặng cho chúng ta từ khi Người nói những lời chúng ta vừa nghe trong Tin Mừng của Thánh Markô : “Anh em hãy cầm lấy, vì này là Mình Ta.” Và “Anh em hãy cầm lấy, vì này là chén máu Ta.”

Tam gùng lớh-yàng, Cau lớh-yàng krung đớs wớl ală jớnau Kớnrầñ đê, làng lớh gớrê tềng do mơ tữ do, broă sả tồm Kớnrầñ nễh lớh gớs dừl đớ dắng bớh yau ờr, làng bol he lah cau tus tồm mắt tềng do gễh sa gễh húc phan sa bớta kis sùm.

Trong Thánh lễ, linh mục đọc lại những lời của Chúa, để làm hiện thực lúc này và nơi đây việc mà chính Chúa đã làm chỉ làm một lần duy nhất từ xưa, để cho chúng ta là những người tới tham dự nơi đây được ăn được uống thứ lương thực sự sống trường sinh này.

Cau lời gắt rớcắng nùs nhớm làng sa Să mơ húc Mằm Kớnrầñ đê, gen rớgới gễh bớta kis sùm. Cau lời ờ gắt rớcắng gen ờ gễh kươ lời.

Ai biết chuẩn bị tâm hồn để ăn và uống Máu Chúa, thì được sự sống đời đời. Ai không biết chuẩn bị thì chẳng ích lợi gì.

Tam jớnau pindờn rài do he hời lah Tềl Gớnrớh Să Mằm niam-goh, bol he pal iăt jớnau sả tồm Kớnrầñ đớs tam tữ lớh gớs Tềl Gớnrớh đờng mằng do, hỡ song he

rợi wă di gùng, nễh wă di gùng hỡ song rợi wă-dờp di gùng làng gễh bớta kis
ngăn Kớnrầ ãe bớh tam rài do mớ.

*Trong Giáo lý ngày nay chúng ta gọi là Bí Tích Thánh Thể, chúng ta cần phải lắng
nghe lời chính Chúa nói khi thiết lập Bí tích cực trọng này, có vậy chúng ta mới hiểu
đúng, đã hiểu đúng thì chúng ta mới đón nhận đúng để chúng ta có sự sống của Chúa
thật ngay từ đời này.*

Dăn bol he in wă-wờng Tềl Gớbrớh đờng màng rớlau jớh do, sớlớ wă gen sớlớ
gớboh, Tềl Gớnrớh Să Mhàm niangoh rớp dong he pớrlờ rai kis do gớs niàm.

*Xin cho chúng ta được hiểu biết Bí tích cực trọng này, càng hiểu thì chúng ta càng mộ
mến, Bí Tích Thánh thể sẽ giúp chúng ta biến đổi cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.*